

แบบสำรวจพฤติกรรมกรรมการเปลี่ยนแปลงบุคลากรสำนักวิชาการของบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการ

ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา

ผ่านระบบ Google Form

แบบสำรวจการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการ

	พฤติกรรมกรรมการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรสำนักวิชาการ	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด
มุมมองจริยธรรมสำนักวิชาการ						
๑	ท่านปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา					
การจัดโครงการ “รักษ์เรา รักซ์โลก” เพื่อสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม คุณธรรมของสำนักวิชาการ โดยมีกิจกรรมย่อย ดังนี้						
๒	ท่านร่วมกิจกรรม ๕ ส แล้วมีวินัย ในการรับผิดชอบ ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีจิตอาสา ใน การเสียสละมีน้ำใจช่วยเหลืองานส่วนรวมมาน้อย เพียงใด					
๓	ท่านร่วมกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” แล้วมีจิตอาสา ใน การเสียสละมีน้ำใจเพื่อส่วนรวมมาน้อยเพียงใด					
๔	ท่านร่วมกิจกรรม “แยกขยะกำพรว้า” แล้วมีจิตอาสา ใน การเสียสละมีน้ำใจเพื่อส่วนรวม และมีความกตัญญู ต่อ สิ่งแวดล้อมมาน้อยเพียงใด					
๕	ท่านร่วมกิจกรรม “WAKE UP WASTE แยก แลก บุญ” แล้วมีจิตอาสา ในการเสียสละมีน้ำใจเพื่อส่วนรวม และมี ความกตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมาน้อยเพียงใด					
๖	ท่านร่วมกิจกรรม “YOU เทิร์น แยกเพื่อให้” แล้วมีจิต อาสา ในการเสียสละมีน้ำใจเพื่อส่วนรวม และมีความ กตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมาน้อยเพียงใด					

	พฤติกรรมกาเปลี่ยนแปลงของบุคลากรสำนักวิชาการ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๗	ท่านร่วมกิจกรรม “PAPER LESS MEETING” แล้วมีความพอเพียง และมีความกตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด					
๘	ท่านร่วมกิจกรรม “REUSE PAPER” แล้วมีความพอเพียง และมีความกตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด					
๙	ท่านร่วมในกิจกรรม “CANS CHANGE FOR LIFE” แล้วมีจิตอาสา ในการเสียสละมีน้ำใจเพื่อส่วนรวม และมีความกตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด					
๑๐	ท่านร่วมกิจกรรม “BPS ZERO E-WASTE” (โครงการจันทร์รักษ์โลก ICT E-WASTE + โครงการรณรงค์ Going Zero E-WASTE กับศูนย์อาเซียน) แล้วมีจิตอาสา ในการเสียสละมีน้ำใจเพื่อส่วนรวม และมีความกตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด					
๑๑	ท่านร่วมกิจกรรม “วน REUSE Bubble กันกระแทก” แล้วมีจิตอาสา ในการเสียสละมีน้ำใจเพื่อส่วนรวม และมีความกตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด					
๑๒	ท่านร่วมกิจกรรม “เที่ยงวันยันบ่าย ลดใช้พลังงาน” แล้วมีจิตอาสา ในการเสียสละมีน้ำใจเพื่อส่วนรวม และมีความกตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด					
๑๓	ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ “หิ้วปิ่นโต โข้วถุงผ้า พกพาแก้ว” แล้วมีความพอเพียง และมีความกตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด					
๑๔	ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม “เทศกาลอาหาร (ไม่รวม)” แล้วมีความกตัญญู ต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด					

	พฤติกรรมกาเปลี่ยนแปลงของบุคลากรสำนักวิชาการ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑๕	ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม “ใช้สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” แล้วมีความพอเพียง และมีความมกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด					